

แนวทางการใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณ งบลงทุน ปีงบประมาณ 2560

นำเสนอเมื่อ : 18 ม.ค. 2560

แนวทางการใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณ งบลงทุน ปีงบประมาณ 2560

[ดาวน์โหลดไฟล์แนบ](#)

ที่มา สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 18 มกราคม 2560

ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว๒๗๙



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๙ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง แนวทางการใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณ งบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีการแจ้งจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ งบลงทุน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง เพื่อแจ้งโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ วงเงินรวมทั้งสิ้น ๑๘,๓๑๘.๑๐๓๒ ล้านบาท เพื่อให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วนั้น

สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่าโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายการดังกล่าว ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วมีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินการ ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงบประมาณ ยังไม่มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้งบประมาณเงินเหลือจ่ายออกมาเพิ่มเติม ดังนั้นส่วนราชการจึงสามารถดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะนำงบประมาณในส่วนดังกล่าว เพื่อใช้สำหรับการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบสำหรับโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ (ปัจจุบันมีการเสนอขอรับการจัดสรรจำนวนมาก) อาคารที่ชำรุดทรุดโทรม หรือนโยบายเร่งด่วนระหว่างปีงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้วเพื่อจัดหางบประมาณเพื่อรองรับในเรื่องดังกล่าวข้างต้น จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฏิบัติตามแนวทาง ดังต่อไปนี้

๑. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ งบลงทุน รายการที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน ๒.๐ ล้านบาท และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วมีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินการ ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาความจำเป็นและขอใช้ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องได้เลย โดยให้เร่งรัดการดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วเพื่อความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

๒. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ งบลงทุน รายการที่มีราคาต่อหน่วย ๒.๐ ล้านบาทขึ้นไป และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วมีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินการ ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการส่งคืนงบประมาณเหลือจ่ายดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วยเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างและเงินเหลือจ่ายจากการคืนเงินค่าเสาเข็ม (ยกเว้นเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายการผูกพัน) เพื่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาดำเนินการใช้ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง สำหรับนโยบายที่มีความเร่งด่วนต่อไป

/ทั้งนี้...

